

PHƯỜNG HOÀNG DIỆU

Hàng nghìn cây đào héo rũ, chết hàng loạt

Hiện nay, các vườn đào bị cháy lá, héo khô, chết hàng loạt. Tiếc nuối nhìn những gốc đào nằm trơ trọi trong góc vườn như củi khô, anh Thăng chia sẻ: Năm nay gia đình tôi đầu tư trồng 250 gốc đào lớn 2 - 3 năm tuổi và 300 gốc đào nhỏ với tổng số tiền đầu tư khoảng 100 triệu đồng. 2/3 số cây đã được tưới lá để nở hoa đúng dịp tết Nguyên đán. Tuy nhiên, những ngày qua, nhiều vườn đào tại phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) lại xuất hiện tình trạng đào chết hàng loạt khiến chủ vườn "đứng ngồi không yên" trước nguy cơ mất trắng vụ đào tết.

Vườn đào của gia đình anh Vũ Đình Thăng cách đây mấy tháng những cây đào còn xanh mướt, lá xum xuê thì giờ đã khô héo chỉ còn trơ lại thân cây và gốc. Theo anh Thăng, tình trạng cây đào bị héo lá và chết đã xuất hiện rải rác từ đầu năm nay. Do thời tiết năm nay bất thuận, nhiều cây đào rụng chuyển về trồng trên đất vườn Hoàng Diệu không thể ra rễ, chết khô nên các hộ dân phải nhổ bỏ. Đến đầu tháng 9 lại xuất hiện tình trạng cây

đào bị cháy lá, héo khô, chết hàng loạt. Tiếc nuối nhìn những gốc đào nằm trơ trọi trong góc vườn như củi khô, anh Thăng chia sẻ: Năm nay gia đình tôi đầu tư trồng 250 gốc đào lớn 2 - 3 năm tuổi và 300 gốc đào nhỏ với tổng số tiền đầu tư khoảng 100 triệu đồng. 2/3 số cây đã được tưới lá để nở hoa đúng dịp tết Nguyên đán. Tuy nhiên, những ngày qua, nhiều vườn đào tại phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) lại xuất hiện tình trạng đào chết hàng loạt khiến chủ vườn "đứng ngồi không yên" trước nguy cơ mất trắng vụ đào tết.



từ 1 - 3 năm tuổi, ước tính thiệt hại trên 5 tỷ đồng, bình quân mỗi hộ từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do năm nay thời tiết khắc nghiệt, vừa qua mưa kéo dài trên địa bàn khiến cây đào không thể thích ứng kịp, dẫn đến tình trạng héo lá và chết hàng loạt.



Những gốc đào héo rũ, chết khô trong vườn của gia đình anh Vũ Đình Thăng, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình).

nguy cơ mất trắng. Hiện các chủ vườn đang tập trung chăm sóc những cây đào còn sống nhưng khả năng đào sẽ khó nở hoa

đúng dịp tết Nguyên đán và cũng sẽ không đẹp như những năm trước.

NGUYỄN TRIỆU

VŨ THƯ

Chủ động chăn nuôi phục vụ thị trường tết



Gia đình ông Nguyễn Văn Thái, thôn Tăng Bồng, xã Tân Lập (Vũ Thư) chủ động tái đàn để bảo đảm đủ lượng trứng, gà thịt cung cấp ra thị trường dịp tết.

Còn 3 tháng nữa là đến tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Vào dịp tết, nhu cầu sử dụng thịt

gà, vịt, cá, trứng của người dân tăng cao. Để chủ động nguồn cung cho thị trường, hiện nay, người chăn nuôi

huyện Vũ Thư chủ động tái đàn, tập trung sản xuất. Tại xã Bách Thuận, địa bàn chăn nuôi lợn

trọng điểm của huyện Vũ Thư, thời điểm này, các hộ chăn nuôi đã và đang tập trung nhân lực, đầu tư vốn, thức ăn chăn nuôi cho đàn lợn cuối năm. Gia đình ông Nguyễn Văn Quang, thôn Tiến Phong dự kiến sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 30 tấn lợn hơi trong dịp tết Nguyên đán sắp tới. Ông Quang chia sẻ: Thời điểm này giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng cao, tôi cũng lo lắng về giá thịt lợn hơi có thể giảm, tuy nhiên vẫn mạnh dạn đầu tư lứa lợn khoảng 200 con để xuất bán dịp tết, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu phẩm dịp cao điểm vừa hy vọng giá lợn hơi khi đó sẽ tăng.

Năm bắt đầu chu kỳ tiêu thụ trứng gà, thịt gà trên thị trường trong dịp tết thường tăng cao, giá bán cũng cao hơn, thời điểm này, trang trại chăn nuôi gà của gia đình ông Nguyễn Văn Thái, thôn Tăng Bồng, xã Tân Lập chủ động tái đàn, mở rộng quy mô sản xuất để bảo đảm sản lượng trứng, thịt gà cao nhất cung cấp ra thị trường. Ông Thái chia sẻ: Tôi đã chủ động chuẩn bị giống đực, phòng, sản sàng gối các lứa gà khác nhau để xuất ra thị trường ổn định, liên tục. Về mùa này, thời tiết thay đổi, trời lạnh, gà hay bị dịch cúm, tôi đặc biệt quan tâm khâu phòng bệnh, giữ chuồng trại thoáng mát nhưng tránh gió lùa. Gia đình tôi cố gắng chăm sóc tốt đàn gà đẻ, tích cực vỗ béo đàn gà thịt để kịp xuất bán dịp tết.

Với 52 trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn và hơn 1.000 trang trại, gia trại chăn nuôi tổng hợp, trung bình mỗi năm nông dân huyện Vũ Thư cung cấp ra thị trường khoảng 100.000 tấn thịt lợn hơi, gần 800 tấn thịt trâu, bò, 1 triệu con gia cầm; trong đó, gần 30% sản lượng trên phục vụ thị trường tết Nguyên đán. Mặc dù còn 3 tháng nữa mới đến tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tuy nhiên, để bảo đảm sản lượng thực phẩm xuất chuồng, huyện và các địa phương sớm chỉ đạo, đôn đốc, động viên các hộ chăn nuôi tập trung quay vòng, tái đàn, mở rộng đàn vật nuôi hợp lý, tránh tình trạng khan hiếm nguồn cung thực phẩm dịp tết. Bà Lưu Thị Thu Hoài, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Vũ Thư cho biết: Đối với đàn lợn, gà, ngan, vịt..., thời điểm này bà con vào lứa mới là thích hợp tiêu thụ dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm. Các hộ chăn nuôi nên đầu tư chăm sóc, vỗ béo đàn gia súc, gia cầm bằng việc tăng cường các loại thức ăn hữu cơ như cám gạo, cỏ, rau xanh... nhằm nâng cao chất lượng thịt. Đặc biệt, trong thời điểm thời tiết chuyển mùa như hiện nay, bà con cần kiểm tra, giữ chuồng trại thông thoáng, ấm áp; chủ động tiêm vắc-xin phòng bệnh để đàn gia súc, gia cầm phát triển tốt.

QUYNH LƯU

Làm giàu từ nghề may gia công

Phát huy tính cần cù, sáng tạo, vượt khó đi lên từ chính bàn tay và khối óc của mình, nhiều phụ nữ ở huyện Hưng Hà đã trở thành chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Chị Lê Thị Bích Ngọc, xã Dân Chủ là một trong những điển hình.

Là một phụ nữ nông thôn, chị Ngọc hiểu rõ về nhu cầu việc làm của chị em, đa phần họ muốn có thêm thu nhập nhưng vẫn có thời gian để chăm lo cho gia đình. Vốn xuất thân là công nhân may với nhiều năm kinh nghiệm, chị Ngọc cùng chồng quyết định mở cơ sở may của gia đình để phát triển kinh tế và tạo thêm việc làm cho phụ nữ địa phương. Chị cho biết: Thời gian đầu mới mở cơ sở may, tôi gặp khó khăn về vốn để đầu tư máy, thuê mặt bằng, trả công thợ. Vốn ít, để tiết kiệm tiền thuê nhân công, ngay nào từ sáng đến tối tôi cũng cặm cụi cắt may, tạo mẫu. Lúc đầu tôi nhận làm các đơn hàng gia công với các mẫu mã đại trà xuất bán cho tiểu thương trên địa bàn tỉnh. Nhưng tôi nghĩ nếu chỉ bán trong tỉnh thì thị trường hạn hẹp và không ổn định, giá sản phẩm cũng không cao. Vì thế, tôi đã nỗ lực tìm kiếm đơn hàng tại nhiều tỉnh, thành phố. Không phụ công người, dần dần tôi đã có được lòng tin của một số công ty lớn khi xuất bán những lô hàng chất lượng, đạt yêu cầu của khách hàng. Đến nay, cơ sở may của gia đình tôi đã hoạt động hơn 11 năm; tôi mong tìm được nhiều đơn hàng để có việc làm ổn định cho chị em.

Cơ sở may của chị Ngọc chủ yếu nhận hàng gia công đồng phục, áo sơ mi nam và một số mặt hàng thời trang. Với vai trò là quản lý kiêm kỹ thuật chính, chị Ngọc luôn chủ động học hỏi, đa dạng mẫu mã, trực tiếp thiết kế và hướng dẫn công nhân hoàn thiện sản phẩm. Trung bình mỗi tháng cơ sở xuất ra thị trường 15.000 - 30.000 sản phẩm, giải quyết việc làm cho 30 lao động thường xuyên và gần 80 lao động thời vụ tại địa phương. Chị Lương Thị Mai, xã Dân Chủ là một trong những lao động gắn bó với cơ sở may 6 năm nay cho biết: Công việc phù hợp và ổn định nên hàng tháng chúng tôi có thu nhập tốt. Chị Ngọc luôn đảm bảo quyền lợi đầy đủ cho người lao động, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi có thể vừa tham gia sản xuất tại xưởng, nhận hàng về nhà làm vừa có thời gian chăm sóc gia đình.



Chị Lê Thị Bích Ngọc hướng dẫn công nhân kỹ thuật để sản xuất ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Vốn là người cẩn thận, chăm chỉ, lại có kinh nghiệm làm việc trong các xưởng may gia công nên trước khi giao hàng mọi sản phẩm đều được chị Ngọc kiểm tra kỹ lưỡng, từ đó tạo được niềm tin cho các đối tác. Chỉ trong một thời gian ngắn, cơ sở may của chị đã có chỗ đứng trên thị trường may gia công. Thu lãi mỗi năm đạt trên 500 triệu đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Ngọc còn được biết đến là một trong những hội viên tích cực của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dân Chủ, sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm để nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ. Bà Trần Thị Hoài, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dân Chủ khẳng định: Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm là những tố chất giúp chị Ngọc thành công trong nghề may gia công. Không chỉ làm giàu cho gia đình, nhiều năm qua chị còn giúp nhiều phụ nữ trẻ và ngoài địa phương có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Chúng tôi mong muốn có nhiều chị em học hỏi mô hình của chị Ngọc để phát triển kinh tế.

THANH THỦY

Với kinh nghiệm nhiều năm nuôi gà ri để trứng theo tiêu chuẩn an toàn sinh học, phục vụ người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, hướng tới xuất khẩu nâng cao giá trị sản xuất, sản phẩm trứng gà ri Thái Bình của cơ sở sản xuất giống gia cầm Thoa Tuyệt, xã Thụy Việt (Thái Thụy) đã dần khẳng định thương hiệu trên thị trường, được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

TRỨNG GÀ RI THÁI BÌNH Sản phẩm OCOP 3 sao

Sinh ra và lớn lên tại làng quê nghèo Thụy Việt đã thôi thúc ông Nguyễn Văn Thoa quyết tâm thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Năm 2011, ông khởi nghiệp với việc đầu tư tất cả vốn liếng của gia đình để xây dựng chuồng trại nuôi gà thịt, gà giống. Sau 12 năm hoạt động, đến nay cơ sở sản xuất giống gia cầm của gia đình ông đã mở rộng quy mô sản xuất lên 7.000m<sup>2</sup>, trong đó đầu tư 28 máy ấp nở trứng gà hiện đại, chuồng trại nuôi gà được xây dựng khép kín, bảo đảm các tiêu

chuẩn về nhiệt độ, môi trường, quạt gió và sử dụng công nghệ tự động cho ăn, dọn phân... Bình quân mỗi năm, cơ sở cung cấp ra thị trường khoảng 4 triệu con giống gia cầm các loại. Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Thoa còn thành lập tổ hợp tác chăn nuôi, sản xuất theo chuỗi để giúp các hộ chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm, đồng thời nỗ lực gây dựng thương hiệu sản phẩm trứng gà ri Thái Bình. Ông cho biết: Với mong muốn đem lại sản phẩm sạch, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, cơ sở đã thành lập tổ hợp tác chăn nuôi, liên kết với 20 trang trại, gia trại lớn trong và ngoài huyện để sản xuất ra sản phẩm trứng gà ri có chất lượng cao. Cùng với đó, cơ

sở đã từng bước xây dựng sản phẩm trứng gà ri Thái Bình đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh vào năm 2021, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi theo quy trình VietGAP. Hiện nay, mỗi thành viên tổ hợp tác chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm Thoa Tuyệt có quy mô từ vài nghìn đến vài vạn con gà ri đẻ trứng. Các thành viên cùng thực hiện chung một quy trình chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Ông Vũ Văn Cường, xã Thái Xuyên (Thái Thụy), một thành viên của tổ hợp tác cho biết: Nhà tôi đang duy trì nuôi 5.000 con gà ri đẻ trứng, hàng ngày thu được hơn 4.000 quả trứng. Nhờ là thành viên của tổ hợp tác nên trứng gà của nhà tôi được thu mua hàng

ngày với giá ổn định. Qua đó giúp nhà tôi chăn nuôi có lãi với thu nhập bình quân hơn 200 triệu đồng/năm. Những quả trứng gà ri của các thành viên được cơ sở sản xuất giống gia cầm Thoa Tuyệt thu gom trong ngày, phân loại, làm sạch và lau khô để hoàn thiện chất lượng. Trên bao bì trứng gà ri Thái Bình được ghi đầy đủ thông tin về ngày đóng gói, thời hạn sử dụng. Sản phẩm đã có mặt trên thị trường các tỉnh, thành phố trong cả nước, đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng. Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn tỉnh, huyện, để có được sản phẩm trứng gà ri Thái Bình, quá trình chăn nuôi thực hiện nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn VietGAP; các khâu từ giống, thức

ăn, thuốc thú y, nước uống đều sạch và bảo đảm cân đối dinh dưỡng để tạo ra sản phẩm tươi ngon, chất lượng. Đây là loại trứng gà có vỏ nhẵn, sạch, dày nên khó vỡ hơn các loại trứng khác khi vận chuyển, lòng đỏ đặc, có màu vàng đẹp, đồng nhất; quả trứng có hương vị thơm ngon, giàu chất dinh dưỡng, chứa các thành phần như protein, lipid, vitamin và chất khoáng... Ông Thoa cho biết thêm: Chương trình OCOP đã tạo điều kiện cho cơ sở có cơ hội khẳng định chất lượng và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm trứng gà ri Thái Bình, bên cạnh đó còn có thể đưa những sản phẩm chất lượng, an toàn đến người tiêu dùng ở nhiều địa phương trong cả nước chứ không chỉ thị

trường trong tỉnh. Đồng thời, cũng là cơ hội để chúng tôi từng bước phát huy tiềm năng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, giải quyết việc làm cho nhiều lao động hợp trình. Việc áp dụng quy trình sản xuất

sạch, an toàn góp phần củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm của cơ sở. Minh chứng là số lượng trứng tiêu thụ năm nay tăng khoảng 20% so với năm trước, đạt trên 5 triệu quả/năm với doanh thu hơn 14 tỷ đồng. Thời gian tới, cơ sở tiếp tục nâng cấp quy trình sản xuất, mở rộng quy mô liên kết chăn nuôi nhằm tăng sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm cung cấp tới người tiêu dùng.

TRẦN TUẤN



Ông Nguyễn Văn Thoa, chủ cơ sở sản xuất giống gia cầm Thoa Tuyệt kiểm tra sản phẩm trứng gà ri Thái Bình.